

### KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP...

(Tiếp theo trang 1)

vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương và tổ chức công đoàn tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, kết luận, chương trình hành động của Tỉnh ủy, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tới giai cấp công nhân, xây dựng đội ngũ công nhân có bản lĩnh chính trị, lập trường, quan điểm vững vàng, không dao động trước bất kỳ khó khăn nào, từ đó tạo sự đồng thuận, đoàn kết để chung tay xây dựng quê hương. Tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn các cấp trong sạch, vững mạnh gắn với việc xây dựng tổ chức đảng, giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Quan tâm, chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn kế cận, đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới.

### VẬN HÀNH 22/23 TRẠM BƠM...

(Tiếp theo trang 1)

cống Lân phía đông là 1,30m, phía biển 1,44m; Phức Khánh, thành phố Thái Bình 1,59m.

Hiện hai công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc, Nam Thái Bình tiếp tục cập nhật tình hình, phân công lực lượng trực 24/24 giờ tại các cống, trạm bơm tiêu để vận hành tối đa, khẩn trương hạ thấp mức nước nội đồng để bảo vệ cây trồng.



Trạm bơm Tân Phúc Bình (Vũ Thư) đang vận hành tối đa 10 máy bơm với công suất 2.500m³/giờ.

### BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC...

(Tiếp theo trang 1)

từ nhân viên mua hàng, sai phạm do kế toán và rủi ro do doanh nghiệp đối tác. Tư vấn cho doanh nghiệp giải pháp kiểm soát, xử lý rủi ro về thuế và quản trị tài chính từ công tác rà soát các sắc thuế, việc trích lập và xử lý dự phòng. Hội nghị cũng dành thời gian thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy định về thuế của doanh nghiệp và chuyên gia giải đáp, hướng dẫn thực hiện tháo gỡ. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh mong muốn những kiến thức được bồi dưỡng sẽ giúp các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật về thuế.

## Khởi nguồn sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

Những năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh hướng các hoạt động về cơ sở, chú trọng xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

#### Huy động sức mạnh từ nhân dân

Bà Nguyễn Thị Nghi, 61 tuổi, là hộ nghèo, neo đơn của thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy). Vì hoàn cảnh khó khăn, thường xuyên đau ốm nên trước đây bà chỉ có thể sống trong ngôi nhà cũ nát của mẹ để lại. Nhưng giờ đây, cuộc sống của bà đã thay đổi nhờ được MTTQ huyện, xã và các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà mới. Ngôi nhà đại đoàn kết được khánh thành, bảo đảm tiêu chí "3 cứng" giúp bà yên tâm mỗi khi mưa bão về. "Được nhận nhà mới tôi rất phấn khởi, hạnh phúc. Tôi cảm ơn chính quyền, MTTQ và các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ tôi" - bà Nghi chia sẻ.

Ông Nguyễn Duy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Diêm Điền cho biết: Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hàng năm, 17/17 tổ dân phố trên địa bàn đều tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, bữa cơm đại đoàn kết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thắt chặt tình thân đoàn kết trong nhân dân. Thông qua ngày hội đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội chung tay chăm lo cho người nghèo. Hàng năm, MTTQ thị trấn phân đầu hỗ trợ xây dựng từ 2 nhà đại đoàn kết trở lên cho người khó khăn về nhà ở với mức kinh phí hỗ trợ



MTTQ huyện Thái Thụy tổ chức khánh thành nhà đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Nghi, thị trấn Diêm Điền.

15 triệu đồng/nhà. Năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, MTTQ thị trấn phối hợp xây mới 4 nhà đại đoàn kết cho người nghèo. Trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã huy động các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trao 880 suất quà trị giá hơn 400 triệu đồng, bảo đảm 100% hộ nghèo được nhận quà trong dịp tết.

Với xã An Hiệp (Quỳnh Phụ), nhờ huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, địa phương đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM)

nâng cao trong tháng 8/2024. Cuối năm 2022, khi địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc mở rộng đường giao thông, gia đình ông Nguyễn Văn Khải, thôn Lam Cầu 3 đã tự nguyện hiến hơn 600m<sup>2</sup> đất nông nghiệp cho xã mặc dù không nằm trong dự án. Ông Khải chia sẻ: Sau khi nghe được thông tin trên hệ thống truyền thanh xã, tôi quyết định họp gia đình để thống nhất hiến đất ruộng cho địa phương. Vợ chồng tôi cũng đã lớn tuổi, muốn hiến đất giúp quê nhà khang trang, phát triển hơn.

Việc làm ý nghĩa của gia đình ông Khải cùng sự vào cuộc

chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu nhằm lan tỏa tinh thần đoàn kết. 8 tháng đầu năm 2024, quỹ "Vì người nghèo" các cấp trong tỉnh tiếp nhận ủng hộ hơn 8,8 tỷ đồng. Ủy ban MTTQ các cấp đã trích gần 13 tỷ đồng hỗ trợ xây mới, sửa chữa 109 nhà đại đoàn kết; hỗ trợ sinh kế, giúp hộ nghèo phát triển sản xuất, khám chữa bệnh, giúp học sinh nghèo, thắp, tặng quà nhân dịp lễ, tết. Trong tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, toàn tỉnh đã trao tặng hơn 87.600 suất quà, trị giá hơn 41 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp đã triển khai hiệu quả nhiệm vụ giám sát và đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM ở các địa phương, qua đó góp phần tích cực vào kết quả xây dựng NTM của tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 32 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 9 xã đang hoàn thiện hồ sơ để nghị công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao trong thời gian tới.

Ông Phạm Văn Vịnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Phụ cho biết: 6 tháng đầu năm 2024, MTTQ huyện và các tổ chức thành viên đã triển khai sâu rộng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh". MTTQ các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phối hợp tuyên truyền, vận động 878 gia đình hiến 120.000m<sup>2</sup> đất các loại trị giá trên 160 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp hàng chục ki-lô-mét đường các loại, tự nguyện giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn huyện. Đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên, cảnh quan môi trường, diện mạo nông thôn ngày càng thay đổi, nhân dân các địa phương rất phấn khởi.

#### Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân

Bà Đặng Thị Chiên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Phát huy vai trò trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thời gian qua, MTTQ từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. MTTQ và các tổ chức thành viên đã đa dạng hóa hình thức tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân hàng hải tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Thông qua việc tổ

thời gian tới, MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ MTTQ trong thực hiện nhiệm vụ theo phương châm gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Năm bắt tình hình tư tưởng, quan tâm chính lo đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

NGUYỄN TRIỆU

## Kỹ thuật cao, chuyên sâu - mũi nhọn nâng tầm bệnh viện



Nhờ có trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Phụ sản Thái Bình đã triển khai được nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu.

Nhằm giúp người bệnh tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại tỉnh, không phải chuyển tuyến, giảm chi phí đi lại, thời gian điều trị, một trong những mũi nhọn các bệnh viện hướng tới là phát triển kỹ thuật cao, chuyên sâu. Đây cũng là điều kiện quan trọng để các bệnh viện khẳng định vị thế, nâng tầm chất lượng.

Mới đây, Bệnh viện Phụ sản Thái Bình đã phối hợp với Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội) phẫu thuật thành công cho bệnh nhân nữ, 45 tuổi bị ung thư, có địa chỉ tại xã Đồng Cường (Đông Hưng). Bà Vũ Thị Nghi, người nhà bệnh nhân chia sẻ: Ở nhà con tôi bị rong kinh dài ngày. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán mắc ung thư về phụ khoa cần phải phẫu thuật. Ca phẫu thuật được thực hiện trong khoảng 3 giờ. Đến nay, tình trạng con tôi đã ổn định, tiếp tục theo dõi sức khỏe, điều trị. Rất may là được phẫu thuật tại tỉnh giảm bớt chi phí, thời gian đi lại. Ngoài triển khai tiếp nhận chuyên giao kỹ thuật phẫu thuật

ung thư phụ khoa, ung thư vú, Bệnh viện Phụ sản Thái Bình đã phối hợp với các bệnh viện trung ương thực hiện kỹ thuật dùng mảnh ghép nâng đỡ sa tạng chậu. Vừa qua, Bệnh viện đã thực hiện kỹ thuật này điều trị cho 2 bệnh nhân. Thay vì cắt phần sa như trước đây, giờ đây các bác sĩ sẽ dùng mảnh ghép để nâng lên điều trị sớm, tránh sa sinh dục cho người bệnh. Phương pháp này có nhiều điểm tối ưu hơn, giúp bộ phận sinh dục phụ nữ trở lại trạng thái bình thường, không mất nhiều máu, đau nhiều.

Bác sĩ Đỗ Văn Cân, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Thái Bình chia sẻ: Đến nay, Bệnh viện đã thực hiện được khoảng 60% danh mục theo phân tuyến. Bên cạnh những thuận lợi, việc triển khai kỹ thuật cao, chuyên sâu tại đơn vị cũng gặp một số khó khăn do cơ sở vật chất chưa đáp ứng được yêu cầu, còn thiếu phòng. Trang thiết bị y tế cũng thiếu, hiện có 4 đơn máy mổ nội soi nhưng đã cũ... Mục tiêu của Bệnh viện thời

gian tới là thành lập được trung tâm hỗ trợ sinh sản, thực hiện dịch vụ kỹ thuật IVF; phẫu thuật ung thư; chăm sóc sau sinh... để người bệnh không phải lên tuyến trên.

Tại Thái Bình, việc phát triển kỹ thuật cao, chuyên sâu luôn được tỉnh, ngành y tế quan tâm bởi đây được xem là "điều kiện cần" đối với tất cả các đơn vị y tế, nhất là cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh, huyện trong bối cảnh tự chủ như hiện nay. Các kỹ thuật chuyên sâu được triển khai tại tỉnh đã đáp ứng được từ công tác phòng bệnh đến khám chữa bệnh. Tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, sau khi được đầu tư hệ thống trang thiết bị sinh học phân tử đã triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime PCR; phát hiện vi rút HIV, viêm gan B, viêm gan C, HPV. Ngoài ra, Trung tâm còn triển khai các kỹ thuật chuyên sâu để phục vụ dự phòng bệnh, kiểm soát hiệu quả bệnh tật và các yếu tố nguy cơ từ môi trường; thực phẩm, nguồn nước sinh hoạt như: triển khai

xét nghiệm 32 thông số giám sát chất lượng nước sạch, 125 chỉ tiêu kiểm nghiệm về an toàn thực phẩm, 15 chỉ tiêu quan trắc môi trường lao động cơ bản, xét nghiệm các marker ung thư, xét nghiệm HPV trên hệ thống máy Cobas... Đối với cơ sở khám chữa bệnh, phát triển kỹ thuật cao, chuyên sâu được xác định là giải pháp mũi nhọn. Vì thế, song song với việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, các đơn vị còn bố trí kinh phí đầu tư cải tạo, nâng cấp, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng, mua sắm một số trang thiết bị mới, hiện đại như máy chụp cộng hưởng từ, máy city scanner, máy chụp mạch số hóa xóa nền, máy X-quang kỹ thuật số, máy siêu âm màu 3D, 4D, máy điện não, máy xét nghiệm hiện đại, máy chạy thận nhân tạo... Nhờ đó, nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu trước kia chỉ tuyến trung ương mới thực hiện được thì nay đã được triển khai ngay tại tỉnh, giúp người bệnh không phải chuyển tuyến.

Mặc dù các kỹ thuật chuyên môn theo phân tuyến vẫn được các đơn vị triển khai hàng năm song theo nhu cầu đánh giá của ngành y tế, tỷ lệ danh mục thực hiện được còn hạn chế. Hầu hết các đơn vị mới chỉ thực hiện được dưới 80% danh mục kỹ thuật theo phân tuyến. Tỷ lệ các kỹ thuật loại đặc biệt, các danh mục kỹ thuật tuyến trung ương thực hiện tại các bệnh viện tuyến tỉnh còn thấp.

Trước thực tế trên, được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, ngành y tế đã tham mưu xây dựng dự thảo đề án phát triển kỹ thuật cao, chuyên sâu nâng cao chất lượng dịch vụ y tế đáp ứng yêu cầu hội nhập của ngành y tế giai đoạn 2024 - 2028. Với mục tiêu triển khai thực hiện 159 kỹ thuật cao, chuyên sâu phục vụ công tác dự phòng bệnh tật và khám chữa bệnh, trong đó có nhiều kỹ thuật cao chuyên ngành hồi sức cấp cứu, can thiệp tim mạch, phẫu thuật cho bệnh nhi, phẫu thuật nội soi, ung thư vú, phụ khoa, hỗ trợ sinh sản, xét nghiệm... để đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực cho các đơn vị y tế tuyến tỉnh; đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

HOÀNG LANH

## Giáo dục trẻ bằng tình yêu thương

Với phương châm "Niềm hạnh phúc của trẻ là đích hướng đến của chúng tôi", những năm qua, Trường Mầm non chất lượng cao Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) luôn là địa chỉ tin cậy để các bậc phụ huynh gửi gắm con em mình.

Xác định lứa tuổi mầm non là bậc thang đầu tiên, là nền móng cho những bậc thang tiếp theo trong cuộc đời của trẻ, đồng thời cũng là giai đoạn kỳ diệu nhất tạo ra những thay đổi rõ nét cả về trí tuệ, ngôn ngữ và các khả năng giao tiếp xã hội, thể chất, vì vậy, ngay từ những ngày đầu thành lập, Trường Mầm non chất lượng cao Kỳ Bá đã tiên phong áp dụng các phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ tiên tiến của thế giới như Stem, Montessori, Reggio Emilia... Nhà trường tôn trọng và phát huy thế mạnh của từng trẻ, giúp trẻ luôn tự tin, làm chủ bản thân trong quá trình học tập tại trường.

Theo chị Phạm Thái Hà, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) lựa chọn một môi trường tốt luôn là trăn trở của tất cả các bậc phụ huynh. Đặc biệt, trong giai đoạn đầu tiên của cuộc đời, môi trường và cách giáo dục luôn là những yếu tố quan trọng quyết định phần lớn tới sự

phát triển của trẻ trong chặng đường sau này. Do đó, sau khi tìm hiểu tôi đã cho con theo học tại ngôi trường này. Sau 2 năm học tập, tôi cảm nhận trường khang trang, sạch đẹp, có giáo viên tận tình, chu đáo, nhiệt huyết. Các con được trải nghiệm nhiều chương trình học mới, tiếp xúc với đồ dùng, phương pháp học tập hiện đại. Trẻ tự tin trong giao tiếp, kỹ năng sống của các con tốt hơn.

Còn theo ông Tạ Minh Thảo, phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình): Tôi có 2 cháu gửi tại Trường, trong đó 1 cháu bố mẹ sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Những ngày đi học áp dụng các phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ tiên tiến của thế giới như Stem, Montessori, Reggio Emilia... Nhà trường tôn trọng và phát huy thế mạnh của từng trẻ, giúp trẻ luôn tự tin, làm chủ bản thân trong quá trình học tập tại trường.

Theo chị Phạm Thái Hà, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) lựa chọn một môi trường tốt luôn là trăn trở của tất cả các bậc phụ huynh. Đặc biệt, trong giai đoạn đầu tiên của cuộc đời, môi trường và cách giáo dục luôn là những yếu tố quan trọng quyết định phần lớn tới sự

Nguyễn Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường Mầm non chất lượng cao Kỳ Bá cho biết: Thực hiện chủ đề "Xây dựng trường mầm non hạnh phúc, lấy trẻ làm trung tâm" và với mong muốn mang đến cho các con một tinh thần phấn khởi, vui vẻ, hào hứng bước vào một năm học mới, nhà trường đã tổ chức đêm nhạc hội chào năm học 2024 - 2025. Đây là ngày hội dành cho tất cả các con và cha mẹ, là cơ hội để các con được đứng trên sân khấu lớn, được thể hiện mình. Thông qua đó các con rèn kỹ năng tự tin, mạnh dạn đứng trước đám đông, yêu thích nghệ thuật và hơn hết là giúp các con cảm nhận niềm vui đến trường. Điểm đặc biệt trong giáo dục trẻ tại Trường Mầm non chất lượng cao Kỳ Bá chính là phương pháp giáo dục bằng tình yêu thương và sự quan tâm chân thành, lấy đó làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động giáo dục. Vì vậy mà 300 học sinh ở 12 nhóm lớp và 50 cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường sẽ phải học hỏi những thành tựu đã đạt được, tiếp tục là ngôi trường của những em bé hạnh phúc, nhân hậu, có những kỹ năng của công dân toàn cầu trong tương lai.

MINH NGUYỆT



Giờ học của cô và trò nhà trường.